

BÁO CÁO THAM LUẬN
Thực trạng và giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế,
xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ dân tộc thiểu số vùng biên

Hội LHPN huyện Bù Đốp

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị!

Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Được sự phân công của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh, tôi xin báo cáo tham luận với nội dung “Thực trạng và giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ dân tộc thiểu số vùng biên”.

Kính thưa Hội nghị!

Bù Đốp là huyện biên giới với dân số 16.552 hộ/59.987 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 2.711 hộ/10.384 nhân khẩu, khoảng 18,24% dân số. Tổng số hội viên hiện nay là 10.134, đạt tỷ lệ 63,1% trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, có 1.454 dân tộc, 912 hội viên tôn giáo.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất trong Thường trực và Ban chấp hành Hội đã chủ động trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để vận động, phát huy các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ vùng biên giới, nhất là đối với phụ nữ DTTS. Các cấp Hội phụ nữ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó xác định nhiệm vụ trước tiên là phải thay đổi nếp nghĩ cho phụ nữ DTTS về phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc, cụ thể:

- Trước hết, thông qua các hoạt động chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện đã tổ chức 4 buổi truyền thông tại các ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số¹; hướng dẫn cơ sở Hội phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các buổi tập huấn, chuyên giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, phụ nữ, vận động phụ nữ DTTS đổi mới tư duy về phát triển kinh tế,

¹ về các nội dung như: phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiêm vắc-xin cho trẻ và tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng lối sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không xả rác bừa bãi, chăm sóc nhà cửa, bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng,...

vươn lên thoát nghèo, chủ động tiếp cận các kiến thức về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất phù hợp với đặc thù, lợi thế của từng địa bàn.

- Hỗ trợ để từng bước đổi mới phương thức sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế của bản thân, gia đình hội viên, phụ nữ DTTS, tạo việc làm tại chỗ, giúp hội viên, phụ nữ có việc làm ổn định, tăng thu nhập, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ngay từ đầu năm, Hội đã chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở Hội khảo sát và thống kê số liệu hộ hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Năm 2022, toàn huyện Bù Đốp có 659 hộ nghèo, hộ phụ nữ nghèo là 588 hộ (101 hộ DTTS) trong đó phụ nữ nghèo là chủ hộ là 189 hộ (có 6 hộ DTTS), hộ hội viên nghèo 195 (31 DTTS). Trên cơ sở đó, Hội đã huy động nguồn lực để hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế như: tạo điều kiện cho vay các nguồn vốn từ NHCSXH, vốn tiết kiệm, hỗ trợ cây, con giống, công lao động, phân bón, hướng dẫn khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, quản lý, sử dụng nguồn vốn hợp lý; thành lập các mô hình kinh tế tập thể².

- Thường xuyên sâu sát, nắm tình hình hội viên, phụ nữ, nhất là hội viên DTTS để kịp thời hỗ trợ các kiến thức về chăm sóc, xây dựng gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và phối hợp các ngành để tư vấn kiến thức phát triển kinh tế gia đình, chủ động xây dựng mô hình phù hợp; Tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương³, góp phần gìn giữ và truyền thụ những nét đẹp văn hóa truyền thống cho con cháu; thông qua duy trì và phát triển thêm thành viên các CLB Đoàn tính hát then, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc... Với cách làm thiết thực, sáng tạo, đổi mới, hướng hoạt động về cơ sở, các cấp Hội đã tạo sân chơi, giao lưu văn hóa lành mạnh, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân, không ngừng phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, trong công tác hỗ trợ phụ nữ DTTS phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định, đó là nhận thức của một bộ phận phụ nữ DTTS còn hạn chế; đời sống kinh tế còn gặp không ít khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào DTTS còn cao; công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS có lúc chưa đạt hiệu quả cao, còn có một bộ phận hội viên, phụ nữ có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, không tự vươn lên thoát nghèo.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục những hạn chế, khó khăn trên, Hội LHPN huyện rất cần sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của

² trong năm đã phối hợp, hướng dẫn thành lập mới 01 mô hình tổ hợp tác chăn nuôi dê với 16 thành viên; tiếp tục hỗ trợ mô hình phụ nữ DTTS phát triển kinh tế tại thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng với tỷ lệ đồng bào DTTS trên 90%.

³ như mặc trang phục dân tộc, tham gia biểu diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc mình tại các buổi giao lưu, ngày hội đại đoàn kết toàn dân

các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp, và sẽ tập trung ưu tiên thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện và cụ thể hóa các nội dung và nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS nhằm từng bước thay đổi nhận thức của phụ nữ về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phát huy tính chủ động của chính hội viên, phụ nữ tự vươn lên thoát nghèo.

2. Đổi mới phương thức tập hợp phụ nữ, tăng cường công tác phát triển hội viên trong vùng đồng bào DTTS, chú trọng phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ nòng cốt, cốt cán DTTS. Tăng cường công tác đi cơ sở và nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của hội viên, phụ nữ, nhất là trong vùng đồng bào DTTS, đồng bào có đạo với phương châm “ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”, thực hiện 3 cùng “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu và cùng làm cho phụ nữ theo” để từng bước thay đổi suy nghĩ, cách làm cho phụ nữ, từng bước đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của chị em. Tiếp tục quan tâm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các DTTS, khuyến khích nhân rộng các mô hình sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao mang đậm nét truyền thống của đồng bào DTTS.

3. Tiếp tục triển khai, huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nhất là hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay và tư vấn, hướng dẫn sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và các đề án; Phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS, phối hợp đào tạo nghề, hỗ trợ giới thiệu việc làm (nhất là việc làm tại chỗ), xây dựng mô hình sinh kế và nhóm giải pháp đặc thù xây dựng mô hình sinh kế bền vững phù hợp nhằm tạo thu nhập ổn định cho chị em, từng bước phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí nâng cao, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, biên giới ổn định và phát triển.

Kính thưa Hội nghị!

Trên đây là báo cáo tham luận của Hội LHPN huyện Bù Đốp. Trước thềm năm mới, xin gửi đến quý lãnh đạo cùng toàn thể Hội nghị lời chúc bình an, may mắn. Chúc tổ chức Hội của chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023 với kết quả cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn./.